

Sức mạnh đoàn kết giúp Yên Bái vượt thiên tai

Phóng sự của HOÀI ANH

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy năm nào của Bác cho đến nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại, bởi đơn giản đó là chân lý, là giá trị cốt lõi tạo thành sức mạnh dân tộc. Từ cuộc chiến chống giặc ở quá khứ hay chống thiên tai ở hiện tại cũng vậy, đại đoàn kết dân tộc đã tạo cho Yên Bái một sức mạnh to lớn, đủ ấm áp để tỏa sáng, đủ mạnh mẽ để vượt qua bão giông.

Tỉnh Yên Bái vừa trải qua giai đoạn hết sức khó khăn do ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Các địa phương gồm: thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả, do bị chia cắt và cô lập bởi ngập nước, sạt lở. Để nhanh chóng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, Yên Bái đã huy động tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân hướng về vùng lũ. Những cuộc họp chỉ đạo, báo cáo tiến độ, nhận định khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cùng các nhiệm vụ dự kiến sẽ triển khai trong ngày tới giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương diễn ra mỗi đêm. Lực lượng công an, quân đội chẳng nề hà hiểm nguy, dấn mình trong dòng nước lũ hay khu vực sạt lở để khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Ngành giao thông vận tải, y tế, điện, thông tin liên lạc... cũng huy động tối đa nhân lực, vật lực chẳng quản ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ, nỗ lực khắc phục sự cố sớm nhất có thể, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Trong giai đoạn khó khăn ấy, tỉnh Yên Bái còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo trung ương để có những quyết định sáng suốt, kiên định, những bước đi thần tốc. Đó là việc khẩn trương xử lý tình huống khẩn cấp, di dời trên 11.000 dân khu vực thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình để chuẩn bị phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Bà. Đó còn là việc mở tuyến đường huyết mạch từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Cổ Phúc (qua địa phận xã Y Can) để phá vỡ thế cô lập cho huyện Trấn Yên. Từ đây, phương tiện, hàng hóa phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ dễ dàng tiếp cận nhân dân 10 xã trong vùng ngập...

Cùng với sự đoàn kết trong hệ thống chính trị với quan điểm “trên hết, trước hết là bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, không để người dân nào bị đói, khát do thiên tai”, thực tiễn những ngày qua cũng chứng minh, tinh người, đại đoàn kết dân tộc đã tạo ra nguồn sức mạnh to lớn, hỗ trợ đắc lực, đồng hành xuyên suốt cùng các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tại Yên Bái, phương châm người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít, ai có gì giúp đó, người ngoài vùng ngập lụt hỗ trợ người trong vùng được lan tỏa rộng rãi. Nhiều đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các nhà nghỉ, nhà khách trên địa bàn tỉnh chẳng màng đến lợi ích kinh tế đã chuẩn bị chỗ ở, kêu gọi



Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mù Cang Chải giúp đỡ thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Tính đến hết ngày 24/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, đăng ký, hỗ trợ từ 6.106 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước với tổng tiền 189,8 tỷ đồng.

người dân đến ở miễn phí. Chẳng cần ai vận động mà những bếp ăn 0 đồng, suất cơm 0 đồng, chuyến xe 0 đồng vẫn tự giác mọc lên, cung cấp hàng vạn suất ăn, chuyến xe miễn phí cho người dân khu vực ngập lụt và các lực lượng hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão lũ mỗi ngày. Đặc biệt, còn có địa phương dù đời sống của người dân còn nghèo khó nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ khó khăn trước mắt với người dân tỉnh nhà. Ông Hằng A Kỳ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải chia sẻ: “Ngày ngày 11/9, huyện đã khẩn trương vận chuyển trên 8 tấn nhu yếu phẩm gồm: gạo, rau, củ, quả do người dân tự trồng để gửi tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thành phố Yên Bái - địa phương kết nghĩa với huyện nhiều năm nay. Sau đó, huyện cũng đã hỗ trợ 4 huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, mỗi huyện 100 triệu đồng để các địa phương khắc phục thiệt hại mưa lũ. Các xã trên địa bàn cũng đã chủ động ủng hộ tiền mặt, hiện vật, nhân lực giúp trực tiếp các phường kết nghĩa tại thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai”. Chưa kể còn có những cá nhân chẳng ngại hiểm nguy, vất vả lao vào dòng nước lũ, thực hiện cả nghìn lượt cứu trợ, tiếp tế đến từng nhà với quyết tâm hỗ trợ được nhiều gia đình nhất có thể. Bà Nguyễn Thị Thắng ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết: “Có trải qua những ngày khó khăn, gian khổ vừa qua, tôi cũng mới thấy rõ tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong thời bình như thế nào. Có những người chẳng quen biết nhau nhưng lại sẵn sàng bỏ công sức, thời gian; thậm chí, bất chấp nguy hiểm để mỗi ngày lao vào dòng nước lũ tiếp tế lương thực, đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Rồi nước rút, họ lại giúp dân dọn dẹp vệ sinh đường phố, nhà cửa. Điều này, đã

khiến tôi rất xúc động, trân trọng, biết ơn tất cả và cũng tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vững vàng trước thiên tai”. Tinh người, đoàn kết trong cuộc chiến chống thiên tai ở Yên Bái những ngày qua còn thể hiện trong việc cung cấp nhu yếu phẩm cứu trợ cho nhân dân. Dù có trên 22.000 gia đình bị ảnh hưởng, song Yên Bái chưa cần đến sự vào cuộc của các ngành chức năng để điều phối, cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân bởi vì lượng hàng cứu trợ từ khắp mọi nơi đổ về đây cơ bản đủ cho công tác cứu trợ của tỉnh. Từ nước lọc, sữa, cơm, mì tôm, bánh, đồ hộp, đồ ăn ngay cho đến áo phao, đèn tích điện, thuyền... đều được những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người bạn nước ngoài, các tổ chức quốc tế, chẳng quản ngại ngày đêm, vượt quãng đường xa xôi để đưa hàng nghìn chuyến hàng cứu trợ đến Yên Bái. Không chỉ là hàng hóa mà còn cả tiền mặt, phương tiện, nhân lực tham gia giúp người dân Yên Bái nhanh chóng khắc phục, sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Hiện nay, Yên Bái đã bước vào giai đoạn phục hồi sau thiên tai. Dẫu còn bộn bề khó khăn, lo âu, song nhìn lại những ngày đã qua, mỗi người dân Yên Bái đều cảm nhận rõ tình



Những chuyến hàng cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần tích cực giúp Yên Bái vượt qua khó khăn, kiên cường chống chọi với thiên tai.

dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã tạo ra sức mạnh mạnh mẽ đến nhường nào. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết dân tộc ấy đã được hun đúc, duy trì và củng cố vững chắc, trở thành nguồn sức mạnh nội tại đưa đất nước vượt qua những thời khắc gian khó. Nhìn lại cuộc chiến ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, một lần nữa cũng thấy rằng, Yên Bái không hề đơn độc, bởi vì bên cạnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo từ trung ương; tình cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình, đồng thuận của người dân trong tỉnh, các tỉnh bạn, bạn bè quốc tế. Chính khối đại đoàn kết, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam đã tạo nên sức mạnh mạnh mẽ giúp Yên Bái kiên cường, vững vàng trước thiên tai, nhanh chóng quay trở lại cuộc sống trước đây.

H.A

Văn Yên triển khai chương trình làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng từ bão số 3

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở do hoàn lưu bão số 3, UBND huyện Văn Yên ban hành kế hoạch triển khai làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ có nhà bị sập, đổ hoàn toàn, hoặc hư hỏng nặng; đồng thời, phải di dời khẩn cấp. Mục tiêu của kế hoạch là thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng theo các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp các hộ có nhà ở bị sập hoặc hư hỏng nặng nhanh chóng có được ngôi nhà bền chắc, an toàn để ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ tiến hành làm mới và sửa chữa 158 căn nhà; trong đó, có 105 nhà sẽ được xây mới (gồm 58 hộ có nhà bị sập, đổ hoàn toàn và 47 hộ phải di dời khẩn cấp) và 53 nhà sẽ được sửa chữa. Các hộ bị ảnh hưởng sẽ nhận hỗ trợ từ trung ương và tỉnh. Cụ thể, theo Nghị định số 20 ngày 15/3/2021 của Chính phủ, mức hỗ trợ cho nhà bị trôi, sập, đổ hoàn

toàn là 40 triệu đồng/căn; nhà phải di dời khẩn cấp được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn; nhà hư hỏng nặng không ở được nhận 20 triệu đồng/căn. Ngoài ra, tỉnh sẽ bổ sung thêm 20 triệu đồng/căn cho nhà bị trôi, sập, đổ hoàn toàn; 30 triệu đồng/căn cho nhà phải di dời khẩn cấp và 10 triệu đồng/căn cho nhà hư hỏng nặng. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện bằng tiền mặt và hỗ trợ vật liệu, công cho các hộ gia đình trong việc làm mới, sửa chữa nhà ở. Trong quá trình triển khai, huyện Văn Yên sẽ huy động sự tham gia của các cấp, ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở để hỗ trợ các hộ dân. Mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành trước ngày 15/11/2024. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để sót ai và không để xảy ra trục lợi.

Địa phương cũng sẽ kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước với các nguồn lực hợp pháp khác từ trong và



Hội đồng niên Ất Mão (1975) tại Cộng hòa Liên bang Đức ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng lại 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 3 tại huyện Văn Yên.

ngoài huyện cùng sự hỗ trợ từ cộng đồng, dòng họ để bảo đảm việc làm và sửa chữa nhà cho các hộ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sẽ có kiểm tra, giám sát quy trình xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả.

TRẦN NGỌC